

# บอร์ดกกกพ.เคาะค่าไฟ ขึ้นหน่วยละ '4.30สต.'

สนธิรัตน์ทำแมตซึ่ง28ปท.  
โชว์แผนขายข้าว3หมื่นล.  
ขสมก.รับ489เมลเอ็นจีวี  
'สนธิรัตน์'โหวตมมะลิพุ่งตันละ 2 หมื่นบาท เล็งจัด  
แมตซึ่ง 28 ประเทศขายข้าว 3 หมื่นล้าน (อ่านต่อหน้า 8)

## ต่อจากหน้า 1

### ค่าไฟ

#### บิกิตูตั้งอาเซียนเชื่อมระบบขนส่ง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยในฐานะประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 24 ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ว่า ที่ผ่านมาสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีการร่วมมือกันในหลากหลายโครงการ ทำให้เกิดความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าในหลายๆ ด้านของภูมิภาคอาเซียนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งเรื่องการขนส่งทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ การอำนวยความสะดวกในการขนส่ง และความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างอาเซียน และเพื่อทำให้เกิดการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมในทุกภูมิภาคของอาเซียน ดังนั้น ประเทศในภูมิภาคอาเซียนจึงต้องเร่งสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อทั้งภายในและภายนอกพร้อมกัน เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดการขนย้ายวัตถุดิบ สินค้า แรงงาน ประชาชน การอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเองรวมถึงเชื่อมโยงกับประเทศ

คู่ค้าอื่นๆ อีกด้วย โดยหลังจากนี้จะมีการเรียนรู้กฎกติการะหว่างกันและกันของอาเซียน เพื่อผลักดันให้การขนส่งไร้รอยต่อของอาเซียนเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

พล.อ.ประยุทธ์ก็กล่าวไว้ว่า แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 2025 (MPAC 2025) ประกอบด้วย แผนงานทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ ซึ่งทางอากาศจะผลักดันให้มุ่งสร้างความปลอดภัยร่วมกัน บริหารการจราจรทางอากาศ ใช้ห้วงอากาศในอาเซียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ทางน้ำ ต้องร่วมมือกันพัฒนาการขนส่งทางน้ำให้มีความปลอดภัย โดยเฉพาะการร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศและทางทะเล หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น และทางบกจะมีการเติมเต็มโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนส่งทั้งคน สินค้าและการลงทุน ปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงอาเซียน เพื่อใช้ถนนร่วมกัน รวมถึงการขยายเส้นทางถนนเพิ่มเติมจากเดิม โดยเฉพาะระบบรางที่ยังขาดหายไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปมาด้วยกันของประชาชน โดยต้องมีการบูรณาการโครงข่ายการขนส่งทางถนนในภูมิภาคอาเซียนให้มีความปลอดภัย โดยปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงอาเซียนให้ได้มาตรฐานทางหลวงอาเซียน ซึ่งจะขึ้นประโยชน์ต่อผู้ใช้ถนนและนักท่องเที่ยว และที่สำคัญคือการทำให้เกิดความเข้าถึงอย่างเท่า

เทียมในทั่วทุกพื้นที่ในทุกภูมิภาค

#### ชู2ประเด็นเข้มขนส่ง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน (ASEAN Transport Ministers Meeting : ATM) ครั้งที่ 24 ว่า ในการประชุมได้หารือ 2 ประเด็นหลัก คือ 1.ความปลอดภัยในการเดินเรือ จะมีการจัดระเบียบยกระดับความปลอดภัย เช่น เรือประมง เรือสำเนา เรือท่องเที่ยว เรือสำราญ การผลักดันให้เกิดมาตรฐานด้านความปลอดภัยของท่าเรือในอาเซียน อาทิ สิงคโปร์ ที่มีท่าเรือได้มาตรฐานระดับสากล จากเดิมที่ยังไม่ได้อยู่ในกรอบของการดำเนินการร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาจะยึดกติกาแต่ละประเทศในการกำหนดข้อปฏิบัติต่างๆ 2.เรื่องเสรีภาพ สิทธิในการบินของอาเซียน การเพิ่มจุดหมายปลายทางมากกว่า 2 จุดบินในเที่ยวบิน 1 เที่ยวบิน โดยจะมีการเจรจาเรื่องของการเชื่อมต่อจุดบินระหว่างประเทศ เช่น การบินจากกัวลาลัมเปอร์มายังหาดใหญ่และบินต่อไปยังเชียงใหม่ได้ และการเจรจาเสรีภาพอาเซียนกับอียู คาดว่าในเดือนธันวาคม 2561 จะได้ข้อสรุป สำหรับการประชุมดังกล่าวจะหารือร่วมกันในประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางเรือและเสรีภาพในการบินของอาเซียนเป็นหลัก โดยจะมีการลงนามร่วมกันในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้

“ที่ผ่านมาปี 2558 มีการลงทุนเรื่องถนน

และความปลอดภัยในการใช้ถนนมากขึ้น โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่จะสามารถเชื่อมโยงไปยังจุดต่างๆ ได้ รวมถึงกฎในการผ่านแดน และการข้ามแดน ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันต่อไป และที่ผ่านมาที่ยังเริ่มดำเนินการไม่ได้ เพราะยังต้องรอการตกลงของประเทศต่างๆ ร่วมกัน เนื่องจากทุกประเทศต้องมองเรื่องสิทธิและ

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14852

หน้า: 1 (ล่าง), 8, 9

Col.Inch: 18

Ad Value: 27,900

PRValue (x3): 83,700

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: บอร์ดกกพ.เคาะค่าไฟ ขึ้นหน่วยละ '4.30สต.'

ใกล้ขีด และเตรียมพร้อมรับมือ แนนอนหากประเทศใหญ่ๆ วมกัน ทางการค้าสู้กันเอง ก็เหมือนช้างชนช้าง ถึงไม่ได้รับกับไทย แต่ไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของการค้าโลก เหมือนหมูหรือสัตว์เล็ก ก็ต้องหาทางหนีทีไล่ ส่วนจะส่งผลดีหรือเสียก็ต้องดูเป็นตอนๆ อย่างการเลือกตั้งก็ต้องติดตามผล ส่วนตัวเห็นว่า ณ จุดนี้ไม่มีผลกระทบอะไรกับไทย แต่จากนี้ต้องจับตาเป็นพิเศษ เพราะสหรัฐจะมีนโยบายด้านการค้า หรือนโยบายอื่นของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐว่าจะเป็นอย่างไรรวมทั้งการเลือกตั้งจะมีเสียงข้างมากในการดำเนินนโยบายที่ประกาศหรือไม่ คะแนนนัยจะเป็นอย่างไร ต้องดูอีกที และดูว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับไทยอย่างไร

“การเตรียมการจึงจำเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นต้องดูสาระสำคัญหลังจากนี้ว่าสหรัฐจะมีนโยบายอย่างไร ทำที่ของจีนจะเป็นอย่างไร รวมทั้งทำที่ของสหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งไทยเตรียมการแล้ว แต่ยอมรับว่ามีผลทางจิตวิทยา จึงต้องมีการประเมินอย่างใกล้ชิด” นายอุตตมกล่าว

## เดโมแครตชนะส่งผลดีปท.ใหม่

รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐเป็นไปอย่างที่ตลาดคาดคือเดโมแครตสามารถครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่รีพับลิกันครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา ทำให้สถานการณ์ในตลาดโลกมีความผันผวนขึ้น อย่างไรก็ตาม จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เดโมแครตได้มีสูงถึง 222 ขณะที่เสียงรีพับลิกันมี 196 เสียง ส่วนที่เหลืออีก 16 เสียงที่ยังไม่เป็นทางการเชื่อว่าเดโมแครตจะต้องได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอีก เพราะฉะนั้นประเมินผลจากการเลือกตั้งว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ จะลดใช้อำนาจแบบสุดโต่ง กลายเป็นปัจจัยบวกสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลก เนื่องจากอำนาจต่อรองที่มีมากขึ้นของพรรคเดโมแครต การออกคำสั่งหรือมาตรการต่างๆ ต้องผ่านการโหวตในสภา ดังนั้น การบังคับใช้มาตรการเก็บภาษีสินค้าจากจีนที่เหลือ 2.57 แสนล้านเหรียญสหรัฐ อาจไม่ใช่เรื่องที่ทรัมป์จะทำได้ง่ายๆ เหมือนการลงนามเก็บภาษีมูลค่า 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และ 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐในรอบก่อนหน้า

รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เปิดเผยว่า ดัชนีดาวโจนส์ทะยานขึ้น 500 กว่าจุด หลังผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มอุตสาหกรรมทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่ง จากการที่พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร สะท้อนว่าจะส่งผลบวกกับการเจรจาสงครามการค้าในรอบการประชุมจี20 ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ เพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสขึ้นทดสอบระดับ 1,700 จุด ทั้งนี้ ค่าเงินสหรัฐที่อ่อนค่าลง เป็นปัจจัยบวกต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงและกระแสเงินทุน (ฟันด์โฟลว์) ไหลเข้าตลาดเกิดใหม่มากขึ้น

## นายแบงก์ซีเลือกตั้งมะกันตามคาด

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่ออกมานั้นเป็นไปตามทิศทางที่ตลาดมองไว้ จึงส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินในทางบวก และไม่ได้ทำให้เกิดความผันผวน ส่วนจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกและไทยอย่างไรนั้น ต้องประเมินสถานการณ์สงครามการค้าที่ต้องรอดูติดตาม เพราะแม้ว่าพรรคเดโมแครตจะได้เสียงข้างมากในสภาคองเกรส แต่นโยบายต่างประเทศยังมาจากประธานาธิบดี จึงต้องรอดูท่าทีของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐก่อนว่าจะเดินหน้าอย่างไร อาจจะมีการทบทวนนโยบายหรือความชัดเจนการเจรจากับจีนมากขึ้น อีกประเด็นคือ นโยบายของรีพับลิกันที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นผ่านการลดภาษีรวมทั้งด้านงบประมาณ อาจจะทำให้ยากขึ้น เพราะมีเสียงจากเดโมแครตมาถ่วงดุลซึ่งเดโมแครตให้ความสำคัญกับเสถียรภาพเศรษฐกิจและหนี้สาธารณะ ทำให้อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพี) สหรัฐอาจจะไม่ได้ขยายตัวสูงถึง 3% โดยธนาคารคาดว่าจะขยายตัวได้ 2.5% ถือว่าเป็นอัตราที่สูงสำหรับเศรษฐกิจขนาดใหญ่

นายอมรเทพกล่าวว่า จีดีพีสหรัฐไม่ได้โตเร็ว ทำให้เงินเฟ้อสหรัฐอาจจะไม่ได้แรงมากนัก ดังนั้น ต้องติดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐว่าจะเป็นอย่างไรรวมทั้งไม่ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ย ทำให้อย่างมีโอกา

จะมีเงินไหลกลับเข้ามายังตลาดเกิดใหม่ได้อีก โดยเฉพาะไทยที่มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูง เงินสำรองระหว่างประเทศสูง และหนี้ต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำเช่นเดียวกับมาเลเซีย ส่วนประเทศตลาดเกิดใหม่อาจจะไม่ดึงดูดมากนัก เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐยังมีโอกาสแข็งค่าได้จากเงินทุนไหลเข้าโดยประเมินค่าเงินบาทสิ้นปีมี 32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ปี 2562 ค่าเงินบาทมีแรงหนุนจากทิศทางเศรษฐกิจไทยและการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น

นางสาววิภา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ภาณิชนกิจและตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ผลการเลือกตั้งที่ออกมาเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ไม่มีผลกระทบต่อตลาดการเงิน สะท้อนว่ามีการเห็นด้วยและสนับสนุนนโยบายของพรรคเดโมแครตเบื้องต้นประเมินว่ายังไม่เห็นเหตุการณ์ช็อกที่จะเข้ามากระทบ แต่ยังคงติดตามนโยบายต่างๆ ในระยะต่อไปว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่

## กสทช.เร่งจัดสรร5จีต้นปี'62

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เปิดเผยว่า เบื้องต้นทราบว่าในต่างประเทศได้มีการจัดการประมูลคลื่นความถี่สำหรับรองรับ 5G ที่จะเกิดขึ้นในปี 2563 อาทิ ประเทศอังกฤษจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 3.4 กิกะเฮิรตซ์ เมื่อเดือนเมษายน 2561, ประเทศเกาหลีใต้จัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 3.5 กิกะเฮิรตซ์ และ 28 กิกะเฮิรตซ์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2561, ประเทศออสเตรเลียจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 3.6 กิกะเฮิรตซ์ เมื่อเดือนตุลาคม 2561, สหรัฐอเมริกาจะจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 24 กิกะเฮิรตซ์ และ 28 กิกะเฮิรตซ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2561, ประเทศเยอรมนีจะจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 3.6 กิกะเฮิรตซ์ ในช่วงปลายปี 2561 และประเทศสวีเดนจะจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700, 1400 เมกะเฮิรตซ์ และคลื่นความถี่ย่าน 2.6 กิกะเฮิรตซ์, 3.5-3.6 กิกะเฮิรตซ์ และ 3.6-3.8 กิกะเฮิรตซ์ ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 อย่างไรก็ตาม คาดว่าประเทศอื่นๆ จะทยอยนำคลื่นความถี่ที่เหมาะสมออกมาประมูลเพื่อรองรับ 5G ที่จะเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้ประเทศได้รับผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ และด้านอุตสาหกรรม

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

ค่าไฟ

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14852

หน้า: 1 (ล่าง), 8, 9

Col.Inch: 18

Ad Value: 27,900

PRValue (x3): 83,700

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: บอร์ดกกพ.เคาะค่าไฟ ขึ้นหน่วยละ '4.30สต.'

แหล่งข่าวกล่าวว่า การส่งเสริมและพัฒนา 5G นั้น กสทช.จะไม่ออกกฎเพื่อเข้าไปแทรกแซง จนเกินไป โดยจะดำเนินการเท่าที่จำเป็น คาดว่าปี 2562 ประเทศไทยจะเริ่มนำคลื่นความถี่ที่คาดว่าจะนำมาใช้กับ 5G กลับมาจัดสรรใหม่ จากนั้นจะนำไปทดสอบในสนามทดสอบให้ได้ ภายในไตรมาสแรกของปี 2562 โดย กสทช.จะทดสอบการนำคลื่นความถี่มาใช้กับ 5G แล้วมีการรบกวนสัญญาณหรือไม่ และมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่จะนำไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม สำหรับศูนย์ทดสอบ 5G นั้น สำนักงาน กสทช.จะเสนอให้ปรับปรุงพื้นที่ประมาณ 400 ตารางเมตร ที่สำนักงานใหญ่พลวิทยินชอย 8 ทำโครงการ NBTC FIRST โดยขณะนี้อยู่ผลิติดูปรแกรมยูนิตที่จะนำอุปกรณ์เข้ามาทดสอบ โดยจะนำคลื่น 3500 เมกะเฮิรตซ์ และ 28000 เมกะเฮิรตซ์ มาทดสอบ

“คลื่นความถี่สำหรับรองรับ 5G ควรต้องผสมผสานระหว่างคลื่นความถี่ย่านต่ำ กลาง และสูง ดังนั้น คาดว่าจะจัดการประมูลคลื่นความถี่เหล่านั้นควบคู่กันไป โดยเบื้องต้น คาดว่าการประมูลคลื่นความถี่รอบใหม่ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2562 โดยจะนำคลื่นย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์, 2600 เมกะเฮิรตซ์ 3400-3500 เมกะเฮิรตซ์ 26-28 กิกะเฮิรตซ์ มาประมูล ทั้งนี้ จึงส่งผลให้จากนี้ กสทช.ต้องเร่งเรียกคืนคลื่นความถี่ และเยียวยาผู้

ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ ตามกฎหมาย โดยขั้นตอนจะมีการเรียกคืนที่ ละคลื่นที่เห็นว่าเหมาะสม และจะนำออกมาประมูล ขณะที่การเยียวยาจะมีขั้นตอนการศึกษามูลค่าคลื่น โดยมีคณะกรรมการในการพิจารณาเป็นลำดับขั้น” แหล่งข่าวกล่าว

## โรคภัยไข้เจ็บไม่เกี่ยวยุคสมัย

นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่ ในเรื่องการเก็บภาษีความเค็ม ความมันนั้น เป็นการเก็บภาษีเพื่อสุขภาพของคนในชาติ เพื่อช่วยรัฐบาลลดภาระงบประมาณในการรักษาสุขภาพ ยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่เกี่ยวยุคสมัยแต่อย่างใดที่มีการวิจารณ์กัน โดยภาษีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนศึกษาที่จะจัดเก็บจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ที่มีความเค็ม และมีไขมันทรานส์จากการผลิต เพราะไขมันทรานส์ห้ามนำเข้าแต่ในกระบวนการผลิตเกิดไขมันทรานส์ได้ดังนั้นสามารถใช้ภาษีเพื่อให้ไขมันทรานส์หมดไป

## สรรพสามิตยึดแบบภาษีหวาน

นายพรกล่าวว่า แนวคิดเก็บภาษีความเค็มและมัน ช่วยลดการใช้งบประมาณในการรักษาพยาบาล เช่น โรคไตเกิดจากความเค็ม ต้องเสียเงินปีละหลายหมื่นล้านในเรื่องรักษาพยาบาล ดังนั้น หากกรมเก็บภาษีจากวัตถุดิบใช้ในการประกอบอาหาร เช่น ซอสปรุงรส รวมถึงสินค้าที่มีความเค็ม เช่น ขนมขบเคี้ยว ระเบิด

กึ่งสำเร็จรูป ส่วนอาหารสำเร็จรูปที่แช่แข็งอาจไม่จัดเก็บ เนื่องจากหากเก็บอาหารแช่แข็ง เช่น ข้าวผัดกะเพราแช่แข็ง แต่ไม่เก็บภาษีข้าวผัดกะเพราที่แม่ค้าพ่อค้าขายเองริมถนน อาจไม่ถูกต้องตามหลักการภาษี

“ในการเก็บจากสินค้าที่เค็มและหวาน ใช้รูปแบบของภาษีความหวานมาใช้ ยืนยันว่าภาษีที่จะจัดเก็บต้องไม่กระทบผู้บริโภค โดยให้ช่วงเวลาผู้ผลิตปรับเปลี่ยนการผลิต วัตถุดิบ หากพ้นช่วงนั้นหากสินค้ายังมีความเค็ม ความมัน ต้องจ่ายภาษีแพงขึ้นเพื่อให้สินค้าแพงขึ้นลดการบริโภคลง ส่วนสินค้าที่ไม่เค็ม ไม่มัน เก็บภาษีเท่าเดิมหรือจะลดภาษีลง” นายพรกล่าว

**ส่งเมลล์เอ็นจีวี489คนให้ชสมก.**  
จากกรณีเมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา ศาลปกครองกลางได้รับคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวคดีหมายเลขดำที่ 709/2561 ระหว่างบริษัท สยาม สแตนดาร์ด เอนเนอจี้ จำกัด ผู้ฟ้องคดี กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ผู้ถูกฟ้องคดี โดยบริษัท สยาม สแตนดาร์ด เอนเนอจี้ จำกัด ผู้ฟ้องคดี ได้ขอให้ศาลปกครองกลางพิพากษาหรือมีคำสั่งว่า การคัดเลือกกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO กับบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN เข้าทำสัญญากับ ขสมก. เป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งขอให้ศาลปกครองกลางตรวจสอบมติที่

กรรพิกมติชนรายวัน  
Matichon Daily Graphic  
(09.11.18)

# ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า

## กระตุ้น 21 ชาติ เทียวไทย

วีซ่าประเภท :  
นักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียว

ประเทศที่อยู่ในข่าย

- 1.ราชอาณาจักรภูฏาน
- 2.สาธารณรัฐประชาชนจีน
- 3.ประเทศไต้หวัน
- 4.สาธารณรัฐไต้หวัน
- 5.สาธารณรัฐอินเดีย
- 6.สาธารณรัฐคาซัคสถาน
- 7.สาธารณรัฐมัลดีฟส์
- 8.ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
- 9.สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
- 10.สาธารณรัฐหมู่เกาะฟีจี
- 11.ประเทศปาปัวนิวกินี
- 12.ราชอาณาจักรออสเตรีย
- 13.สาธารณรัฐบัลแกเรีย
- 14.สาธารณรัฐลัตเวีย
- 15.สาธารณรัฐลิทัวเนีย
- 16.สาธารณรัฐมอลตา
- 17.ประเทศโรมาเนีย
- 18.สาธารณรัฐซานมารีโน
- 19.ประเทศยูเครน
- 20.สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
- 21.สาธารณรัฐมอริเชียส

# มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 9 - พุธสัปดาห์ 15 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 1995

หน้า: 23(ขวา)

Col.Inch: 8.24

Ad Value: 3,955.20

PRValue (x3): 11,865.60

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: แฟ้มข่าว: เชื่อมข้อมูลเลขหมาย ยืนยันตัวตน

## แฟ้มข่าว



### ● เชื่อมข้อมูลเลขหมาย ยืนยันตัวตน

นายก้อกิจ ด้านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช.ได้ร่วมกับ 20 สถาบันการเงินและโอเปอเรเตอร์อีก 6 ราย เพื่อร่วมมือในการเชื่อมต่อข้อมูล ระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ สถาบันการเงินในการให้บริการพร้อมเพย์ และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ซึ่งสำนักงาน กสทช.ได้สนับสนุนการใช้รหัส USSD \*179 เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนพร้อมเพย์ผูกกับเบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยเป็นความร่วมมือของผู้ให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ กับสถาบันการเงินเพื่อยืนยันข้อมูลหลังบ้าน ซึ่งสามารถใช้งานระบบได้ในวันที่ 1 มกราคม 2562



## ยื่นและเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน หน้าที่และความรับผิดชอบ

เกิดประเด็นร้อนแรงในวงการผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร  
หน่วยงานของรัฐ

หลังประกาศกำหนดตำแหน่งผู้ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน  
และหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ทำให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย และอีก  
หลายองค์กรของรัฐ ทอยลาออกจากการเป็นกรรมการ เนื่องจากต้องแจ้ง  
และเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.

ส่วนในแวดวงสาธารณสุข ก็มีข่าวว่า กรรมการหลักประกันสุขภาพ  
แห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) 4 ราย จะยื่นขอลาออกจากตำแหน่ง

1. เรื่องเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินในขณะนี้ มี 2 ระดับ ได้แก่  
ระดับแรก “ยื่น” คือ ยื่นรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินต่อ  
ป.ป.ช.

ระดับต่อมา “เปิดเผย” คือ รายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นต่อ  
ป.ป.ช.นั้น จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย

ในกฎหมายเดิม และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดตำแหน่ง  
ผู้ยื่นบัญชีทรัพย์สินฉบับเดิม กำหนดแก่เพียงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สส.  
สว. เท่านั้น ที่เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน

แต่ในกฎหมาย-ประกาศฉบับใหม่ เพิ่มเติมตำแหน่งตุลาการศาล  
รัฐธรรมนูญ, ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ, ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหาร  
ท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้ดำรงตำแหน่ง  
ระดับสูง ให้ ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินที่ยื่นให้สาธารณชน  
รับทราบด้วย

โดย “ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง” ตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ป.ป.ช.  
ระบุว่า ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วน  
ราชการระดับกระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  
ซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสำหรับข้าราชการพลเรือน และปลัด  
กระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพสำหรับ  
ข้าราชการทหาร และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง  
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของ  
รัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แต่ไม่รวม

ถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ตามที่กฎหมายกำหนด หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

2. “ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง” จึงครอบคลุมหน่วยงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-องค์กรอิสระจำนวนมาก

บางส่วน จากเดิมแต่ “ยื่น” แต่ตอนนี้ต้อง “เปิดเผย” บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ยกตัวอย่าง

หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา

กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ เลขาธิการ ผู้จัดการ กองทุนต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กองทุนยุติธรรม กองทุนสงเคราะห์ กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ สังกัดของรัฐ นายกสภากรรมการสภา อธิการบดี รวม 40 แห่ง

ผู้บริหารองค์การมหาชน ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการ กองทุนต่างๆ เช่น กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คุรุสภา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ กรรมการ เลขาธิการ กสทช.

ประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ กรรมการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ฯลฯ

3. ขอสนับสนุนความคิดเห็นของคุณเสนาะ สุขเจริญ บรรณาธิการ ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา ที่ว่า “เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน : อย่ากลัวการ

ส่องไฟ” โดยแจกแจงความเห็นสนับสนุนการให้ยื่นและเปิดเผยเป็นข้อๆ ว่า

“1. การกำหนดให้ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงยื่นและเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อสาธารณชนเป็นสิ่งที่ควรทำมานานแล้ว และป.ป.ช. ดำเนินการเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี 2561 ที่ระบุให้ ป.ป.ช. กำหนดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

2. ผู้ออกมาเคลื่อนไหวในเชิงไม่เห็นด้วยและเตรียมขอลาออกจากกรรมการเพื่อไม่ต้องการยื่นและเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน เป็นนายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางแห่ง ถือเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ต้องยื่นและเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน ในอดีตบางคนเป็นกรรมการหลายแห่งวนเวียนไปตามวาระจากแห่งนี้เป็นแห่งนั้น (คนดี คนเก่งมีน้อย?) มีรายได้ตอบแทนจากงบประมาณของรัฐหรือไม่

3. รัฐหรือไม่ว่า ก่อนหน้านี้มีข่าว กรรมการมหาวิทยาลัยบางคนเป็นผู้อุปถัมภ์มหาวิทยาลัย เป็นพ่อค้า ผู้รับเหมา มีผลประโยชน์ทับซ้อน เอาบริษัทของตนเองมาเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยนับสิบสัญญามูลค่านับพันล้านบาท ขณะเดียวกันก็มีข่าวบริษัทของผู้บริหารบางแห่งเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยด้วย?

4. ประชาคมในองค์กรหรือสถาบันอุดมศึกษา ควรจะมีสิทธิรู้และหรือตรวจสอบทรัพย์สิน ความโปร่งใสของผู้บริหารและผู้กำกับ (ซึ่งมักจะเป็นพวกเดียวกัน?) หรือไม่?

5. นอกจากตำแหน่ง อธิการบดี และรองอธิการฯ ควรกำหนดให้ “คณบดี” สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทุกแห่งยื่นและเปิดเผยบัญชีของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะด้วยหรือไม่?

6. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ชุดปัจจุบันหลายคนได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยของรัฐต้องยื่นและเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน บางคนรวยเสียๆ มีทรัพย์สินนับร้อยล้านบาท ไม่เห็นท่านเหล่านั้นมีปฏิกริยาอย่างไรที่ต้องเปิดเผยทรัพย์สิน

7. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงบางคนแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะไม่ชอบการทุจริตทุกรูปแบบ ต้องปฏิรูปประเทศทุกด้าน สนับสนุนให้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง แต่พอกฎหมายในเชิงป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ กระทบต่อตนเองกลับใช้อีกตรรกะหนึ่งในการอธิบายคัดค้าน ทำให้เห็นว่าภายใต้หลักการเดียวกัน ใช้กับคนกลุ่มหนึ่ง (เจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งอื่น) ได้ แต่กำลังจะใช้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้?”

4. ขอให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่สะดวกจะยื่นบัญชีทรัพย์สินและเปิดเผยตามกฎหมายใหม่ ก็ไม่ควรจะไปว่ากล่าวท่านเหล่านั้น หรือเพ่งเล็งในทางเสียๆ หายๆ ถ้าย่เดียว เพราะการยื่นและเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินนั้น แม้จะสุจริต แต่ก็มีการระดมทุนการดำเนินการและมีโอกาสจะผิดพลาดโดยสุจริตก็เป็นไปได้ ซึ่งมีผลผูกพันในทางกฎหมาย อาจจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งบางคนอาจจะไม่พร้อม โดยเหตุที่เข้า

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13712

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 112.93 Ad Value: 101,637

PRValue (x3): 304,911

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ยื่นและเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหน้าที่และความรับผิดชอบ

มารับตำแหน่งก่อนหน้า ก็เพราะต้องการจะทำงานเพื่อส่วนรวมเหมือนงานอาสาสมัคร แต่เมื่อแก้ไขกติกาใหม่ ก็ยเห็นว่าจะไม่สะดวกที่จะทำงานต่อไปแล้ว ก็จึงลาออก แบบนี้ จึงถือว่าไม่ใช่เรื่องที่จะไปต่อว่าให้เสียหาย

ควรให้เวลาในการลาออกไปเสีย แล้วริบสรรหาคนใหม่ ที่มีคุณสมบัติและความพร้อมทำงานในตำแหน่งเหล่านั้น ทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายใหม่

สารลัม



## โฉนดที่ดินถูกฎธรเล็งเป้าช่อง 7

นายกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ ผู้อำนวยการธุรกิจคอนเทนต์ LINE ประเทศไทย (LINE) เปิดเผยว่า ในปีหน้า 2562 จะเป็นปีที่โฉนดที่ดินถูกฎธรเล็งเป้าช่อง 7 นับตั้งแต่เปิดตัวสู่ตลาดเมื่อเดือน ต.ค.2558 สามารถบุกเข้าสู่ตลาดผู้ชมในกรุงเทพฯ ได้เรียบร้อยแล้ว โดยในปี 2561 นี้เริ่มกระจายกลุ่มผู้ชมจากกรุงเทพฯ ไปสู่หัวเมืองหลัก และปีหน้าจะเป็นปีที่โฉนดที่ดินถูกฎธรเล็งเป้าช่อง 7

ด้าน น.ส.พัลลภา มาโนช หัวหน้าธุรกิจ LINE TV เปิดเผยว่าปีหน้ามีแผนเพิ่มคอนเทนต์เพลงลูกทุ่ง ซึ่งน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมในต่างจังหวัด นอกเหนือจากคอนเทนต์จากพันธมิตรซึ่งมีความพร้อมเช่นกัน ยกตัวอย่างละครเมีย 2018 ซึ่งสามารถเจาะกลุ่มผู้ชมต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ LINE TV ยังกำลังพยายามเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงกับช่อง 7 ซึ่งเป็นช่องทีวีที่มีฐานผู้ชมต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก และยังเป็นช่องทีวีเดียวที่ยังไม่มีคอนเทนต์ออกอากาศซ้ำ (รีรัน) อยู่บน LINE TV โดยการเจรจาดังกล่าวมีความคืบหน้า แม้จะยังไม่มีการสรุป

น.ส.พัลลภา กล่าวอีกว่า สำหรับการก้าวต่อไปในปีที่ 5 โฉนดที่ดินถูกฎธรเล็งเป้าช่อง 7

ย้อนหลัง (Hub of Rerun) นอกเหนือจากการร่วมกับพันธมิตรผลิตออริจินัล คอนเทนต์ หรือคอนเทนต์ที่ออกอากาศเฉพาะบน LINE TV โดยในปีหน้ามีแผนร่วมมือกับผู้ผลิตคอนเทนต์ผู้จัดละครหลากหลายมากขึ้น

ส่วนกรณีที่ทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้ตั้งข้อสังเกตว่าคอนเทนต์บน LINE TV มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหลายประการ โดยมีผู้ร้องเรียนมายัง กสทช. นั้น ยืนยันว่าแม้ขณะนี้ LINE TV มีเพียงระบบเซ็นเซอร์ของตัวเอง แต่ก็พยายามทำงานและประสานกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

ทั้งนี้ปัจจุบัน LINE TV มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 20 ล้านครั้ง จากจำนวนผู้ใช้แอปพลิเคชัน LINE ในประเทศไทยทั้งสิ้นราว 42 ล้านคน มียอดผู้ชมเติบโต 70% ยอดรับชมเติบโต 100% ต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2561 นี้คอนเทนต์ยอดนิยมบน LINE TV ประกอบด้วย ละครเมีย 2018 ยอดรับชม 510 ล้านวิว, ละครดำ 235 ล้านวิว, ละครบุพเพสันนิวาส 180 ล้านวิว, ละครเลือดข้นคนจาง 170 ล้านวิว และเดอะเฟซอุบลราชธานี 137 ล้านวิว.